

## CHAYOเพิ่มทุน56ล้านบาท ชายPP-ออกหุ้นกู้1.25พันล.

“ชโย กรุ๊ป” เพิ่มทุน 56 ล้านบาท ชายบุคคล ในวงจำกัด หวังดึงพันธมิตรทางธุรกิจหนุน บริษัทเติบโต เน้นลงทุนระยะกลาง-ยาว พร้อมเดินหน้าออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.25 พันล้านบาท รองรับแผนการลงทุนในอนาคต บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า ที่ประชุมอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องมิใช่บุคคลที่ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางหรือระยะยาวได้ และ/หรือต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

2.ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 90% ของ

ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดังกล่าวได้อย่างทันกาล

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทจะพิจารณาการ ลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น

อนึ่ง มติอนุมัติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 3 ม.ค. 2562 ■